



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการ

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการ ภายในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครที่ได้ดำเนินการสมัครสอบตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครแล้ว ปรากฏมีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการ จำนวน ๓ คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ จึงแจ้งรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ให้ทราบ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้จัดการสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นผู้จัดการ ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งหากสอบแข่งขันได้

๒. กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้จัดการ ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และจะแจ้งให้ผู้ได้รับการสรรหาทราบภายใน ๗ วัน หลังจากคณะกรรมการดำเนินการอนุมัติผลการสรรหา หรือทางเว็บไซต์ www.ridsaving.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสุชนิฉิ ปัญญางาม)
ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้จัดการ
(แนบท้ายประกาศสรรหากรรมการออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)

ที่	รหัสประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล	สถานที่สอบ
๑	๑๐๐๑	นางรัตนาวรรณ เจียรเพชร	ณ ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด อาคารสวัสดิการกรมชลประทาน ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒	๑๐๐๒	นางนภกร หอมเกษร	
๓	๑๐๐๔	นายจเร ทองด้วง	

หมายเหตุ โดยใช้วิธีการจัดทำเอกสารและสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สำหรับเอกสารให้จัดทำเป็นรูปเล่มพร้อมนำเสนอแบบ Power Point จำนวน ๖ ชุด นำส่งก่อนวันสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ